

กวนที่สุก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๑๐๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดตามรายการข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (ดาวน์โหลดผ่าน <http://finance.obec.go.th>)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรายงานข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จากการสุ่มตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องบดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMS พบรายการข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมาก และรายการไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาานาน ส่งผลต่อรายงานการเงินในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า จากประเด็นปัญหาข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต้องบดลองรายหน่วยเบิกจ่าย ส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องตรวจสอบจากหลักฐานรับ - จ่ายเงิน ของหน่วยเบิกจ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว โดยพบประเด็นข้อผิดพลาด ดังนี้

๑. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMS มีรายการบัญชีผิดคุณลักษณะ ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายมีการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการตรวจสอบรายการทางบัญชีหรือปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๒. รายการบัญชีที่มียอดไม่เคลื่อนไหว ในระหว่างปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ เมื่อหน่วยเบิกจ่ายมีการรับ - จ่ายเงิน หรือมีรายการเกิดขึ้นตามเอกสารหลักฐาน มิได้บันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMS ส่งผลให้รายการทางบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว

๓. รายการบัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือในระบบ GFMS ไม่ตรงกับยอดตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๔. หน่วยเบิกจ่ายมีการยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือรับรองของผู้บริหาร ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตรงกันกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของสถาบันการเงิน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแสดงข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดประกอบให้ตรวจสอบ และคำนวณจำนวนเงินไม่ถูกต้อง

๕. รายการบัญชีลูกหนี้ระยะสั้น มียอดคงเหลือในระบบ GFMS กับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้มียอดต่างกัน ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญและเงินสดล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญา มีการอนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในขณะที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่า

/๖. รายการ...

๖. รายการบัญชีลูกหนี้ระยะยาว ประกอบด้วยลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่งและทางละเมิด ซึ่งมียอดไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่บันทึกบัญชีนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีการติดตามคำพิพากษา และปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามจำนวนเงินที่ศาลสั่งให้ชดใช้

๗. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง มีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์เป็นบัญชีเฉพาะกิจที่ไม่ใช่ของหน่วยงาน การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี บันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมสูงกว่าราคาทุนทำให้มูลค่าสุทธิติดลบ และบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับราคาทุนทำให้มูลค่าสุทธิเท่ากับศูนย์ รวมทั้งไม่มีการแสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ให้ตรวจสอบ ส่งผลให้รายการสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงตามทะเบียนคุมสินทรัพย์ไม่ตรงกับรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMS

๘. การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง ไม่มีการบันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังสิ้นปีงบประมาณให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ตามเอกสารตรวจนับประจำปี

๙. การบันทึกปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ โดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการปรับปรุงเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่พบข้อผิดพลาดตามประเด็นข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดตามแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยด่วน และเมื่อดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ผ่านตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบนำประเด็นข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดดังกล่าว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลผ่านระบบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย รายงานผลพร้อมเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบ ๖ เดือน (สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒) เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รายงานผลการแก้ไขข้อผิดพลาดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

อนึ่ง ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และจัดส่งเอกสารตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้ประกอบการตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการในรายงานการเงินของหน่วยงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัดด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๕